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Animator

Animator
จินตน�ก�รเคลื่อนไหวได้จ�กปล�ยนิ้ว
โปรแกรมสำาหรับสร้างสรรค์
ผลงานภาพเคลื่อนไหวสองมิติ 

นายนันทิพัฒน์ นาคทอง (ปาล์ม) / นายธนพล ปิติฉัตร (เพิร์ธ) / นายณัฐภัทร เลาหระวี (จั๊ม)
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ANIMATOR

เป็นโปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหวสองมิติ	ที่ผู้ใช้สามารถวาดภาพ	
และกำาหนดจุดให้ภาพที่วาดนั้นเคลื่อนไหวได้ตามที่ต้องการ	 และเมื่อทำาเสร็จ
แล้ว	 ระบบจะประมวลผลและสร้าง	 code	 สำาหรับการนำาไปใช้บนเว็บไซต์ 
โดยอัตโนมัติ	 และเป็นโปรแกรมที่สร้างด้วยระบบ	HTML5	 ซ่ึงเป็นระบบที่ใช้ 
ในการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่	 ที่กินทรัพยากรน้อย	 ใช้เวลาโหลด 
เร็ว	และรองรับการแสดงผลบน	Smart	Phone	ได้	โปรแกรมนี้ช่วยให้การทำางาน 
ของผู้ผลิตเว็บไซต์ง่ายขึ้น	 โดยเฉพาะ	WEB	 2.0	 ที่นิยมใช้ภาพเคลื่อนไหว 
หรอืสือ่	Multimedia	เขา้มาสรา้งสสีนั	เพือ่ดงึดดูความสนใจของผูใ้ชอ้นิเตอรเ์นต็
เพิ่มขึ้น

โปรแกรมสำาหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพ
เคลื่อนไหวสองมิติ	(Animator)

1.	นายนันทิพัฒน์	นาคทอง	(ปาล์ม)
2.	นายธนพล	ปิติฉัตร	(เพิร์ธ)
3.	นายณัฐภัทร	เลาหระวี	(จั๊ม)
nuntipat@gmail.com

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	หลักสูตรนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

ชื่อผลง�น

เจ้�ของผลง�น

ก�รศึกษ�



104

	 ในโลกใบทีถู่กขบัเคลือ่นดว้ยฟนัเฟอืงของธรุกจิ	ถา้ไมใ่ช ่
สิ่งที่ถูกปักป้ายว่า	 ‘สาธารณะ’	 แล้ว	 แทบทุกอย่างล้วนถูกตีราคา 
ค่างวดเป็นจํานวนเงิน	 ผ่านการยกเอา	 ‘ลิขสิทธิ์’	 ขึ้นมาแสดง 
ความเป็นเจ้าของ	 ที่ผู้อื่นจะมีสิทธิ์ใช้ได้ก็ต่อเมื่อจ่ายค่าเช่า 
แก่ผู้เป็นเจ้าของนั้น
	 ในโลกของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร	 โดยเฉพาะส่วน 
ของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์	 การมีอยู่ของลิขสิทธ์ิเป็นส่ิงที่ดี	 เพราะ 
ถือเป็นค่ามันสมองและต้นทุนการผลิตของผู้คิดค้น	ที่หากผู้ใช้ต้องการ 
นำาเอาโปรแกรมนั้นไปใช้เพื่อธุรกิจของตน	ก็ควรจะต้องจ่ายค่าเช่า
	 แต่สำาหรับคนที่ต้องการนำาโปรแกรมไปใช้เพ่ือการศึกษา	แต่
ทว่าไม่มีต้นทุนหรือกำาลังซื้อ	เช่น	เด็กและเยาวชน	การมีอยู่ของลิขสิทธิ์
ก็ไม่ต่างอะไรกับซี่ลูกกรงที่ปิดกั้นโอกาสการเรียนรู้ไปอย่างน่าเสียดาย
	 คงเพราะเหตุนี้	 เด็กหนุ่ม	 3	 คนจึงลุกขึ้นมาปลดแอกการ 
เรียนรู้ในโลกของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ 	 ด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ที่พวกเขาพัฒนาขึ้นมาเอง
	 โปรแกรมอะไร?	และปลดแอกการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไร?	สามหนุม่	
‘ปาล์ม-เพิร์ธ-จั๊ม’	มีคำาตอบ...

เมื่อโลกหมุนเข้�ห� Dynamic Content

	 “ตอนน้ีถ้าเราเข้าเว็บไซต์	 จะไม่เห็นเว็บไหนเลยที่นิ่งๆ	
ส่วนใหญ่มีภาพเคล่ือนไหว	 ต่อให้ไม่มีเลยก็จะมีโฆษณาที่เป็น
ภาพเคลื่อนไหว	คือโลกกําลังเข้าสู่	WEB	 2.0	 ครับ”	 นายธนพล	 
ปิติฉัตร	 หรือ	 ‘เพิร์ธ’	 เร่ิมต้นบทสนทนาด้วยการชี้ให้เราเห็น 
ถึงความเปลี่ยนแปลงบนโลกออนไลน์
	 ตลอดเวลาที่ผ่านมา	 เว็บไซต์ทั่วโลกอยู่ในยุค	WEB	1.0	คือ 
ยุคที่เนื้อหาหรือรูปแบบบนเว็บไซต์เป็น	 static	 content	 คือมีวิธีการ 
นำาเสนอแบบนิ่งๆ	 เนื้อหานิ่งๆ	 รูปภาพนิ่งๆ	 แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 
ส่ือ	 animation	 เริ่มเข้ามามีบทบาทในเว็บไซต์มากข้ึน	 เห็นได้จาก 
เว็บไซต์ต่างประเทศที่ เริ่มมีการนำาเอาภาพเคลื่อนไหว	 หรือสื่อ	 
multimedia	 ในรูปแบบของ	 dynamic	 content	 เข้ามาสร้างสีสัน	 
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เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
	 “มนัมสีว่นอยา่งมากครบั	เพราะเวบ็ไซตไ์มส่วยกไ็มม่ใีครอยาก 
เข้า	 และจริงๆ	 แล้วมันไม่ใช่แค่ความสวยงาม	แต่มันส่งผลถึงความ 
น่าเช่ือถือของ	content		ด้วย”	นายนันทิพัฒน์	นาคทอง	หรือ	‘ปาล์ม’	สำาทับ
	 ปรากฏการณ์นี้เองที่ถือเป็นจุดกำาเนิดแรงบันดาลใจของ 
สามหนุ่มแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 อันได้แก่	 ปาล์ม-เพิร์ธ	 
และอีกหนึ่งหนุ่มพูดน้อยต่อยหนัก	นายณัฐภัทร	 เลาหระวี	 หรือ	 ‘จ๊ัม’	 
ได้มาสมคบคิดกันสร้างโปรแกรมที่สามารถรองรับการเปล่ียนแปลง 
ที่จะเกิดขึ้นนี้ได้
	 นั่นคือ	 โปรแกรมสำาหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 
สองมิติ	หรือในชื่อเก๋ๆ	ว่า	‘Animator’	นั่นเอง

คว�มแตกต่�งที่เป็นหนึ่งเดียว

	 สามหนุ่ม	 ปาล์ม-เพิร์ธ-จั๊ม	 รู้จักกันครั้งแรกในชั้นเรียน	
Computer	 Exploration	 ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
ธนบุรี	 ตั้งแต่สมัยเรียนปี	 1	 ที่ทั้งสามได้จับกลุ่มทํางานด้วยกัน	 
ซึ่งด้วยความรู้สึกถูกชะตาและทํางานกันได้อย่างเข้าขา	 ทําให้ 
ทั้งสามรวมทีมขึ้นมา	 และเริ่มพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เพื่อส่งประกวดนับแต่นั้น
	 “รวมเป็นทีมกันครับ	พอมีการแข่งขันอะไรเข้ามาก็จะสมัคร
แข่งขัน	 สมาชิกในทีมก็อาจมีเพิ่มมีลดบ้างตามข้อกำาหนดของการ 
แข่งขันนั้นๆ	แต่ปกติก็จะเป็นเรา	3	คนนี้”	ปาล์มกล่าว
	 ปาล์มนั้นมีประสบการณ์การทำา	 animation	 ด้วยโปรแกรม	
Flash	มาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-5	และมีพ้ืนฐานโปรแกรมด้าน 
graphic	 design	 รอบด้าน	 จากการเรียนโปรแกรมเหล่านี้มาตั้งแต่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	แต่กระนั้นเขากลับบอกว่า	ตัวเองวาดรูปไม่เป็น
	 “คือชีวิตเหมือนจะชอบกราฟิกนะครับ	แต่จริงๆ	ผมทำาไม่ได้	
(หัวเราะ)	 ผมวาดรูปไม่เป็น	 แต่ผมรู้ว่าเครื่องมือทั้งหมดใช้อย่างไร	 
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เหมือนเราถนัดคนละแนว...
แต่ละคนก็ถนัดต่างกัน 

เพราะฉะนั้นถึงต้องทำาเป็นทีม
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ใช้โปรแกรมต่างๆ	 ได้	 แต่สร้างผลงานข้ึนมาเองไม่ได้”	ปาล์มเล่าด้วย 
เสียงหัวเราะ
	 แต่ด้วยทักษะที่รู้รอบและมองเห็นภาพใหญ่นี่เอง	 ทำาให้ 
ในการทำางานร่วมกับทีม	 ปาล์มจะเป็นคนคุมภาพรวมของชิ้นงาน
ทั้งหมด
	 สว่นเพิรธ์นัน้เติบโตมากบัการเลน่เกม	และมคีวามฝนัวา่อยาก
จะเป็นคนเขียนเกม	 นั่นทำาให้เขาสนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์มา 
ตั้งแต่เด็ก	 และด้วยความสดใหม่ของคอมพิวเตอร์ที่จะมีโปรแกรม 
อะไรใหม่ๆ	 ออกมาแทบจะตลอดเวลา	 ทำาให้ช่วงมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย	จนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย	 เพิร์ธจึงมุ่งมาทางการเขียนโปรแกรม
โดยเฉพาะ
	 “งานที่ผมได้รับคือ	ทำา	UI	หรือ	User	 Interface	 คือหน้าตา 
ของโปรแกรมที่เห็นกันนั่นแหละ	ผมจะออกแบบ	 เลือกสี	 แล้วก็สร้าง
เครื่องมือหรือ	feature	ต่างๆ	ของโปรแกรม	พวกกล่องพวกปรับฟอนต ์
และจัดวางตำาแหน่งให้มันดูสวยน่าใช้”	เพิร์ธอธิบายงานของตัวเอง
	 ส่วนจั๊มนั้นก็ไม่ต่างจากเพื่อนทั้ง	 2	 คน	 คือ	 สนใจด้าน
คอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็ก	ซึ่งด้วยลักษณะนิสัยที่เป็นคนพูดน้อย	ทำาให้
ในเวลานำาเสนอผลงานหรือพูดคุยกันเป็นกลุ่ม	 เราอาจไม่ได้ยินเสียง 
จั๊มมากนัก	 แต่ด้วยทักษะในการทำาความเข้าใจสิ่งต่างๆ	 ได้อย่าง 
เป็นเลิศ	 บวกกับความเอาจริงเอาจังที่มีอยู่ในตัว	 ทำาให้จ๊ัมได้รับ 
มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการคิดอัลกอริทึม	 (algorithm)	 
	ที่ทำาให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้
	 “ผมชอบทำาเว็บครับ	มาทางสาย	HTML	 โดยตรง	ส่วนใหญ่ 
จะเป็นคนเบื้องหลัง	คิดอัลกอริทึมให้โปรแกรมใช้งานได้	และทำาระบบ
ที่ให้ภาพ	 animation	 ที่วาดเกิดเป็น	 code	HTML5	ที่สามารถนำาไป 
ใช้งานต่อได้”	จั๊ม
	 ถือเป็น	 3	 หนุ่ม	 3	 มุมที่มีความเชี่ยวชาญไปคนละด้าน	แต่ 
เพราะอย่างนี้แหละที่ทำาให้พวกเขาทำางานร่วมกันได้
	 “เหมือนเราถนัดคนละแนวนะครับ	 แต่ละคนก็ถนัดต่างกัน	
เพราะฉะนั้นถึงต้องทำาเป็นทีม”	ปาล์มกล่าวด้วยรอยยิ้ม
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กำ�เนิด Animator

	 3	หนุ่มพฒันาโปรแกรมสง่ประกวดตามการแขง่ขนัตา่งๆ	
เรื่อยมา	 จนถึงช่วงที่การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แห่งประเทศไทย	หรือ	NSC	ประจําปี	2013	เปิดรับสมัครทีมที่จะ 
สง่ผลงานเขา้รว่ม	ทัง้สามกไ็ดเ้กดิแรงบนัดาลใจทีอ่ยากจะพฒันา 
โปรแกรมชิ้นใหม่ขึ้นมาเพื่อส่งประกวด
	 “ก็มาหาไอเดียกันครับ	 ต้ังต้นที่ว่าอยากพัฒนาโปรแกรมที่ 
สร้าง	 animation	ก็พอดีกับที่ช่วงนั้นกระแส	HTML5	กำาลังมา	 เลยได้ 
ข้อสรุปว่า	 จะทำาโปรแกรมสำาหรับสร้าง	 animation	 โดยใช้	 HTML5”	 
เพิร์ธเล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจ
	 ที่ผ่านๆ	มาการสร้าง	animation	และจะทำาให้	animation	นั้น
แสดงผลบนเว็บไซต์ได้นั้น	 จำาเป็นต้องอาศัยโปรแกรม	 Flash	 ซ่ึง 
กินทรัพยากรในเคร่ืองคอมพิวเตอร์สูง	และหากผู้ใช้ต้องการดู	animation	 
นั้นก็จำาเป็นต้องติดต้ังโปรแกรม	 Flash	 Player	 ลงในเว็บเบราเซอร์ 
ของตน	จึงจะสามารถดูภาพเคลื่อนไหวในตระกูล	Flash	โดยเฉพาะ
	 และมากกว่านั้นคือ	 Flash	 ไม่รองรับการแสดงผลบน	smart	
phone	หลายๆ	 รุ่น	 ซึ่งขัดกับวิถีในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่เร่ิมหันมาใช้	
smart	phone	ในชีวิตประจำาวันกันมากขึ้น
	 มาตรฐาน	HTML5	จงึเกดิขึน้ดว้ยประการนี้	คอื	เปน็มาตรฐาน
ท่ีใ ช้ในการแสดงเนื้ อหาที่สามารถเคลื่อนไหวได้บนเว็บไซต์ 	 
ที่กินทรัพยากรน้อย	 ใช้เวลาโหลดเร็ว	 ทั้งยังรองรับการแสดงผล 
บน	 smart	 phone	 ได้อีกด้วยแทนที่จะพัฒนาโปรแกรมสร้างภาพ
เคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม	Flash	เหมือนเดิมๆ	จากปรากฏการณ์ข้าง
ต้น	ทั้งสามจึงตกลงใจที่จะพัฒนาโปรแกรมที่ใช้มาตรฐาน	HTML5	ซึ่ง
ก็คือ	โปรแกรม	‘Animator’
	 “น่ีถือเป็นจุดแข็งของผลงานเราก็ว่าได้ครับ	 การท่ีเราใช้ 
มาตรฐาน	HTML5	 ในการแสดงผล	 มันกินทรัพยากรเคร่ืองตำ่ามาก	 
ผู้ใช้ก็เปิดดูได้เร็ว	เปิดบนเว็บหรือบนมือถือก็ได้”	เพิร์ธอธิบาย
	 นั่นคือตัวระบบในการแสดงผลที่เป็นจุดเด่น	 แต่สำาหรับ 
ตัวโปรแกรม	Animator	นี่ล่ะ	ทำางานอย่างไร?
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โปรแกรมเราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหานี้ครับ...
คุณแค่วาดรูปลงไป 

ระบบจะทำา code ให้คุณเอง
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จินตน�ก�รเคลื่อนไหวได้จ�กปล�ยนิ้ว

	 “Animator	 เป็นโปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อน 
ไหวสองมติิ	ท่ีสามารถบนัทกึผลงานในรูปแบบของ	HTML5	ครบั”	
จั๊มพ์กล่าวสรุปความเป็น	Animator	ให้ฟัง
	 Animator	 เป็นโปรแกรมสำาหรับวาดภาพสองมิติ	 ที่ ผู้ใช้ 
สามารถวาดภาพ	และกำาหนดจุดให้ภาพที่วาดนั้นเคล่ือนไหวได้ตาม 
ที่ต้องการ	และเมื่อทำาเสร็จแล้ว	 ระบบจะประมวลผลและสร้าง	code	
สำาหรับการนำาไปใช้บนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ	 ซึ่งช่วยให้การทำางานของ 
ผู้ผลิตเว็บไซต์ง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ
	 “ตอนที่มาตรฐาน	HTML5	ออกมาใหม่ๆ	จะไม่มีอะไรอย่างนี้
ครับ	 ถ้าเราอยากสร้างภาพเคลื่อนไหวและนำาไปใช้บนเว็บไซต์ได้	 
เราต้องนั่งพิมพ์	code	เอาเอง”	ปาล์มอธิบาย
	 ซ่ึงนี่เป็นเหตุผลใหญ่ๆ	ที่ทำาให้บริษัทผู้พัฒนาเว็บไซต์จำาเป็น
ต้องจ้างงานตำาแหน่งดีไซเนอร์มาคู่กับโปรแกรมเมอร์	 เพราะดีไซเนอร์
นั้นออกแบบได้	 แต่ไม่สามารถเขียน	 code	 สำาหรับใช้แสดงผล 
บนเว็บไซต์ได้
	 Animator	 ที่สามารถสร้าง	 code	 ออกมาได้เสร็จสรรพ 
ในตัวเอง	 จึงสามารถช่วยประหยัดระยะเวลาและทรัพยากรในการ
ทำางานได้อย่างดีเยี่ยม	กล่าวคือตัวดีไซเนอร์เพียงแค่วาดภาพให้เสร็จ	
แล้วก็	 copy	 code	 ไป	 paste	 บนเว็บไซต์	 จินตนาการที่คิดฝันไว้ 
ก็สำาเร็จได้เพียงปลายนิ้วคลิก
	 “โปรแกรมเราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหานี้ครับ	 ผมคิดว่ามันจะ 
ตอบโจทย์สำาหรับนักพัฒนาเว็บไซต์	ที่ส่วนใหญ่ต้องไปหา	animation	
จากที่อื่น	หรือสร้างมาจากโปรแกรมอื่นแล้วเอามายัด	นั่งเขียน	code 
กันไป	แต่ของเราคุณแค่วาดรูปลงไป	 ระบบจะทำา	 code	 ให้คุณเอง”	
เพิร์ธกล่าวด้วยรอยยิ้ม
	 ทั้งสามพัฒนาโปรแกรม	 Animator	 ส่งประกวด	 NSC	 
ครั้งที่	 15	 ในปี	 2013	 และได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่	 2	 ในหมวด 
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำาหรับลินุกซ์	 ก่อนที่ทั้ง	 3	 หนุ่มจะ 
ต่อยอดผลงานด้วยการส่งเข้าโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่	 ด้วยความ 
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หวังที่จะพัฒนาผลงานไปสู่การใช้งานจริง
	 “ตอนส่ง	NSC	 โปรแกรมใช้งานได้ครับ	 แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์
พอที่จะส่งไปถึงมือผู้ใช้”	ปาล์มกล่าว
	 การได้เข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่	 รวมถึงการได้ 
คำาชี้แนะจากคณะกรรมการ	 จึงถือเป็นแรงสนับสนุนที่ทำาให้ทั้งสาม 
ได้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมไปจนถึงจุดที่พร้อมสำาหรับการ 
ขยายผลเพื่อใช้งานจริง	โดย	ณ	ปัจจุบัน	ทีมได้พัฒนาโปรแกรมเวอร์ชัน
สำาหรับ	desktop	หรือคอมพิวเตอร์	PC	และ	laptop	จนเกือบแล้วเสร็จ
สมบูรณ์	 โดยมีการเพ่ิมเติม	 feature	 ให้มีความหลากหลายข้ึน	 เช่น	 
เพ่ิม	 feature	 ในส่วนของเครื่องมือสำาหรับวาดภาพ	 อย่างตัวเลือก 
ขนาดเส้นสี	 เพื่อให้สามารถตอบสนองจินตนาการของผู้ใช้ได้อย่า 
งครบถ้วนขึ้น
	 และหลังจากพัฒนาโปรแกรมเวอร์ชัน	 desktop	 แล้วเสร็จ	 
ทั้งสามก็มีแผนที่จะพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้บน	 tablet	 
ซ่ึงผู้ใช้สามารถแชร์	 desktop	 	 กับ	 tablet	 เข้าด้วยกันได้ผ่าน	 cloud	 
service	ทำาให้ผู้ใช้สามารถทำางานได้ทุกที่ที่จินตนาการกำาลังบรรเจิด 
เลยทีเดียว

ของฟรี (และดี) ยังมีในโลก

	 “กลุ่มเป้าหมายของเรา	คือ	นักเรียนนักศึกษาหรือดีไซเนอร์ 
มือใหม่ที่เพิ่งเร่ิมเข้าวงการครับ	 อาจจะยังไม่มีทุน	 และคงจะ 
ไม่เสียเงินเพื่อไปซื้อโปรแกรมแพงๆ”	เพิร์ธกล่าว
	 ไม่ได้อ่านผิด...	 แต่นี่คือความตั้งใจของพวกเขา	 ที่ต้องการ
พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาและขยายผลให้คนทั่วไปได้ใช้งานแบบฟรีๆ
	 “เราต้ังใจจะต่อยอดอยู่แล้วครับตั้งแต่เร่ิมทำาโปรแกรมนี้ว่า 
เราไม่ได้คิดจะขาย	เราจึงส่งประกวดในหมวด	open	source	มาตั้งแต่
แรก	 ไม่คิดจะขายหรือเก็บค่าลิขสิทธิ์เอาเงิน	 แต่เราอยากให้มีคนใช้”	
ปาล์มกล่าวด้วยรอยยิ้ม
	 เพราะโลกของโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 เป็นโลกที่ ผู้ผลิตมี 
การแข่งขันสูง	 และเมื่อมีผู้ผลิตมากมายจากทั่วโลก	 ก็ย่อมไม่แปลก 
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ในวงการมีคนทำาตรงนี้เยอะอยู่แล้ว 
คนที่ก้าวเข้ามาใหม่จึงเหมือนมีกำาแพงสูงๆ 

กั้นอยู่... เราเพียงอยากสร้างอีกเส้นทางหนึ่ง
ให้เขาก้าวข้ามกำาแพงนั้นได้เท่านั้น
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ทีจ่ะมคีนทีค่ดิเหมอืนๆ	กบัทีส่ามหนุม่คดิ	และพฒันาโปรแกรมทีใ่ชง้าน
ได้ในรูปแบบคล้ายๆ	กับ	Animator	ขึ้นมา
แต่อย่างไรก็ตาม	 ผู้ผลิตเหล่านั้นไม่คิดที่จะปล่อยโปรแกรมของตน 
ให้ผู้ใช้ได้ใช้แบบฟรีๆ
	 “มีโปรแกรมหลายตัวครับที่คนอื่นทำาออกมาและทำางานได้
เหมอืนเรา	แต่เทา่ทีเ่ราเกบ็ขอ้มลูมา	ไมม่ตีวัไหนเลยทีเ่ปน็	open	source	
หรือเปิดให้ใช้บริการฟรี	แต่จะเก็บเงินแพงๆ	กัน”	เพิร์ธกล่าว
	 แนน่อน	การมลีขิสทิธิเ์ปน็เรือ่งทีส่มควร	เพราะเปน็การปกปอ้ง
สิทธิ์ทางปัญญาแก่ผู้ที่คิดค้นพัฒนาโปรแกรมขึ้น	 ซึ่งแน่นอนว่า	 ไม่ใช่
เรื่องที่ทำาได้ง่ายๆ
	 แต่สำาหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาเรียนรู้	 หรือ
ดีไซเนอร์ที่คิดอยากจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง	แต่ไม่มีต้นทุน	ลิขสิทธิ์ 
ก็กลายเป็นเหมือนคุกที่จองจำาพวกเขาไว้ในความไม่รู้นั้น
	 การเปดิโปรแกรมของตวัเองใหเ้ปน็	open	source	ของทัง้สาม	
จึงไม่ต่างอะไรกับการช่วยให้คนเหล่านั้นแหกคุกของความไม่รู้ออกมา
สู่โลกที่พวกเขาสามารถเรียนรู้จากโปรแกรมที่เขาสนใจได้อย่างอิสระ
	 “มันเป็นช่องทางสำาหรับนักพัฒนาเว็บไซต์รายใหม่ครับ	 
ตอนนี้ในวงการมีคนทำาตรงนี้เยอะอยู่แล้ว	 คนที่ก้าวเข้ามาใหม่จึง 
เหมือนมีกำาแพงสูงๆ	 กั้นอยู่ 	 ด้วยต้นทุนด้วยอะไรหลายๆ	 อย่าง	 
โปรแกรมของเราจึงเหมือนช่วยลดกำาแพงตรงนั้นลง	 เพ่ือให้นักพัฒนา
เว็บไซต์หน้าใหม่สามารถก้าวเข้าไปได้	 แต่เม่ือก้าวผ่านไปแล้วเขาจะ 
ใช้ของเราต่อหรือจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 เรา 
เพียงอยากสร้างอีกเส้นทางหนึ่งให้เขาก้าวข้ามกำาแพงนั้นได้เท่านั้น”	
ปาล์มกล่าวด้วยรอยยิ้ม

ร่วมสร้�งสังคมแห่งจิตส�ธ�รณะ

	 เพราะเล็งเห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสใน 
การเรียนรู้	 ปาล์ม-เพิร์ธ-จ๊ัมจึงตั้งใจให้โปรแกรม	 Animator	 
เปน็โปรแกรมทีผู้่ใชส้ามารถดาวนโ์หลดไปใชไ้ดฟ้ร	ีและปรารถนา
จะให้โปรแกรมนี้เดินไปในรูปแบบของ	 community	 developer	 
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หรือสังคมแห่งการพัฒนาบนพื้นฐานของการเสียสละหรือจิต
สาธารณะ	เหมือนเช่นโปรแกรม	open	source	หลายๆ	ตัวบนโลก
ทีน่กัพัฒนาจากทัว่โลกจะอาศยัเวลาวา่งจากงานประจาํมาชว่ยกนั
เขียน	 ช่วยกันพัฒนาโดยไม่คิดค่าแรง	 และให้โปรแกรมนั้น 
เปน็โปรแกรมสาธารณะทีผู่ใ้ชส้ามารถนําไปใชง้านไดอ้ยา่งอิสระ
	 ซึ่งแน่นอนว่า	community	developer	นี้	ไม่ใช่สังคมที่ก่อขึ้น	
ได้ในวันสองวัน	 ท้ังสามจึงวางแผนที่จะขยายผลโปรแกรมให้เป็นที่ 
รู้จักในวงกว้างก่อน	ซึ่งแนวทางที่จะทำาได้ก็คือ	 การขยายผลไปสู่ภาค 
การศึกษา	โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
	 “การจะไปถึงจุดที่เป็น	 community	 developer	 ได้	 เราต้อง 
เริ่มต้นจากใกล้ๆ	 ก่อนครับ	คือให้มีคนใช้ก่อน	ซึ่งเราอาจนำาเข้าไปใน 
โรงเรียนก่อน	ให้นักเรียนรู้จัก	ให้เริ่มมีคนใช้	น่าจะเป็นบันไดขั้นแรกที่ดี 
ที่สุด”	จั๊มกล่าว
	 ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า	 การพัฒนาโปรแกรมไม่ใช่งานที่ง่าย
เหมือนปอกกลว้ยเข้าปาก	แตเ่ปน็งานทีต่อ้งอาศยัระยะเวลาและความ
ทุ่มเทไม่ต่างไปจากงานอื่นๆ	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับสามหนุ่ม 
ท่ียังเป็นนักศึกษา	มีภาระงานเรียนก็ไม่น้อย	แต่ละคนต่างมีโครงงาน 
ส่วนตัวที่ต้องพัฒนาเพื่อส่งทำาคะแนน	แต่ทั้งสามก็ยังอุตส่าห์หาเวลา 
ท่ีว่างพร้อมกัน	 หรือไม่ว่างพร้อมกันก็อาศัยประชุมงานผ่าน	 Skype	 
เพื่อพัฒนาโปรแกรม	 Animator	 ให้สำาเร็จเพ่ือที่จะเปิดให้คนอื่นได้
ดาวน์โหลดไปใช้ฟรีๆ
	 อะไรที่ทำาให้พวกเขามีจิตสาธารณะเช่นนี้?
	 บางทีคำาตอบอาจไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลขสถิติ	 แต่เป็น 
เรื่องของนามธรรมที่อยู่ในจิตใจ
	 “ความฝนัของผมคือ	อยากสรา้งโปรแกรมทีป่ระสบความสำาเรจ็	
มีคนใช้	 ไม่ต้องขายได้ก็ได้	 แค่มีคนใช้	 เราก็มีความสุขแล้ว”	 ปาล์ม 
กล่าวด้วยแววตามีความสุข
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คว�มสำ�เร็จ ‘อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง’

	 ตรากตรําทาํงานกนัมายาวนาน	พฒันาปรบัปรงุโปรแกรม
อีกหลายต่อหลายรอบ	 จนได้รางวัลมานอนกอดให้ชื่นใจ	 แต่
อย่างไรก็ตาม	ทั้งสามกลับมองว่าโปรแกรม	Animator	 ยังไม่อาจ
เรียกได้ว่า	ประสบความสําเร็จแล้ว
	 “ต้องบอกวา่	ประสบความสำาเรจ็แตก่ย็งัไมป่ระสบความสำาเรจ็
ครับ	 (หัวเราะ)	 คือชิ้นงานยังไม่ประสบความสำาเร็จ	 เพราะเป้าหมาย 
ของเราคือ	 ต้องมีคนใช้	 ต้องใช้งานได้ในระดับที่สมบูรณ์	 แต่ตอนนี้ 
มันยังใช้งานไม่ได้ระดับนั้น	และยังไม่มีคนใช้”	ปาล์มกล่าว
	 แต่สิ่งที่ถือว่าประสบความสำาเร็จอย่างยิ่ง	 ก็คือการที่ทั้งสาม 
ได้พัฒนาตัวเอง
	 “ถ้าถามถึงประสบการณ์ที่ได้รับ	 ตัวผมถือว่าประสบความ
สำาเร็จมากครับ”	เพิร์ธยิ้ม	ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า	
	 “เพราะก่อนที่จะสร้าง	 Animator	 ผมเขียนโปรแกรมได้แค่ 
หน้าจอขาวดำา	ไม่สามารถเขียน	code	หน้าตาที่มีคนอ่านแล้วรู้เรื่องได้	
โปรแกรมนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้เขียนหน้าตา	 UI	 ออกมาได้ 
ขนาดนี้	ส่วนตัวจึงว่าประสบความสำาเร็จมาก”
	 เรียกได้ว่าประสบความสำาเร็จในการพัฒนาตัวเอง	 ขณะที่ 
ตัวชิ้นงาน	เส้นทางยังคงไม่สิ้นสุด	แต่ทั้งสามก็ไม่มีแววว่าจะหวั่นเกรง
	 “ตอนนีส้ิง่ทีเ่ราทำาอยูม่นัอยูต่รงกลางระหวา่ง	‘ความไมม่อีะไร
เลย’	กบั	‘ความสำาเรจ็’	ครบั	ถา้เราหยดุเดนิตอนนีก้เ็ทา่กบัวา่ทีเ่ราทำามา 
ทั้งหมดมันเสียเวลาเปล่า	 ไม่เกิดผลอะไรขึ้นเลย	 เหมือนอย่างเราเขียน	
code	 ไปแล้ว	 10,000	 บรรทัด	 	 แต่มันก็เป็นแค่	 10,000	 บรรทัด 
ในคอมพิวเตอร์ที่คนอ่ืนเอาไปทำาอะไรต่อไม่ได้	 แต่ถ้าเราเติมอีกสัก	 
1,000-2,000	บรรทัด	 มันก็อาจจะเสร็จและถึงมือผู้ใช้ได้	 มันต่างกัน 
มาก	 ระหว่างของที่ไม่มีประโยชน์กับของที่เสร็จแล้วมีประโยชน์	 
เพราะฉะนั้นเราต้องทำาต่อไปครับ”	ปาล์มกล่าวเสียงมุ่งมั่น
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สิ่งที่เราทำาอยู่มันอยู่ตรงกลาง ระหว่าง 
ความไม่มีอะไรเลย กับ ความสำาเร็จ...

ถ้าเราหยุดเดินตอนนี้ก็เท่ากับว่า 
ที่เราทำามาทั้งหมดมันเสียเวลาเปล่า

...เพราะฉะนั้นเราต้องทำาต่อไป
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เรื่องของคว�มฝันและวันข้�งหน้�

	 “แม้ผมจะมีความฝันสูงสุดว่าอยากทําเกมของตัวเอง 
สักเกมหนึ่ง	 ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มนะครับ	 (หัวเราะ)	 มาทาง
โปรแกรมเสียก่อน	 แต่ทําไปมันก็ไม่สูญเปล่าหรอกครับ	 เพราะ 
มันเป็นทางเดียวกัน	 ต่อให้โปรแกรมที่ทํามาทั้งหมดจะล้มเหลว	
สมมตินะครับ	 (หัวเราะ)	 ผมก็คิดว่ามันไม่ได้สูญเปล่า	 มันเป็น 
คร้ังหนึ่งที่เราได้ทํา	 มันเป็นประสบการณ์ที่เราอาจจะหาไม่ได้ 
ตอนที่เราทํางานแล้ว”	เพิร์ธกล่าวด้วยรอยยิ้ม
	 เพราะทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกของการพฒันาไมม่คีำาวา่สูญเปล่า	
สำาหรับทั้งสามหนุ่มในวันนี้	 ประสบการณ์อันล้นเหลือที่ได้มาระหว่าง 
ทาง	ถือเป็นต้นทุนชีวิตที่ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถหาซื้อกันได้	
	 “พวกผมเรยีนวิศวะ	ไมเ่คยรู้เร่ืองธุรกจิ	แตไ่ดม้าร่วมในโครงการ
ต่อกล้าฯ	 สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ	 มุมมองด้านแผนธุรกิจ	 ซ่ึงมันช่วยเปิด 
โลกทัศน์และทำาให้เราเป็นมืออาชีพมากขึ้นครับ”	จั๊มกล่าว
	 มาถึงขั้นนี้	 ทั้งสามได้เติบโตขึ้น	 มีทักษะเชี่ยวชาญมากขึ้น	 
และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น	 เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับผีเสื้อ	 
ทีจ่ะ	ลอกคราบ	แลว้สยายปกีโบยบนิไปทา่มกลางทอ้งฟา้อยา่งสงา่งาม
	 เป็นช่วงเวลาของการเติบโต	จากมือสมัครเล่น	ไปสู่ความเป็น
มืออาชีพ	ซึ่งบททดสอบที่จะชี้วัดถึงการเติบโตไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
ของทั้งสาม	ก็หาใช่อื่นใด	หากแต่คือโปรแกรม	Animator	 ที่พวกเขา
พัฒนาขึ้นมาเอง	
	 “ความกระตือรือร้นและความมุ่งม่ันสำาคัญมากครับ	สำาคัญ
ตั้งแต่ต้นจนจบ	บางคนแข่งจบปุ๊บก็เลิกเลย	ชนะหรือไม่ชนะก็ไม่ทำาต่อ	
โปรแกรมก็จะอยู่แค่ในคอมพิวเตอร์	 นี่คือความแตกต่างระหว่าง 
โปรแกรมที่ประสบความสำาเร็จกับโปรแกรมที่ตายไป	 เป้าหมายของ 
พวกเราคอืตอ้งมคีนใช	้ตอ้งมปีระโยชน	์ทำาไปตอ้งมคีา่	ไมใ่ชท่ำาไปเลน่ๆ	 
นี่คือเหตุผลที่พวกเรามายืนอยู่ตรงจุดนี้	 และจะเดินต่อไปจนกว่าจะ
สำาเร็จครับ”	ปาล์มปิดท้ายบทสนทนาด้วยนำ้าเสียงมุ่งมั่น
	 ในโลกใบที่ถูกขับเคลื่อนด้วยฟันเฟืองของธุรกิจ	 ท่ามกลาง
สภาพการณ์การตีราคาค่างวดทุกอย่างเป็นจำานวนเงินผ่านกลไกที่ 
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เรียกว่า	‘ลิขสิทธิ์’
	 การทำางานของเด็กหนุ่ม	3	คน	 ได้แสดงให้เราเห็นว่า	 ในโลก 
ใบเดยีวกนันัน้	ยงัมบีางสิง่ทีส่วยงาม	และมคุีณค่าสงูเกนิกวา่จะประเมนิ
ออกมาเป็นราคาค่างวดใดๆ	ได้
	 บางสิง่นัน้ทีช่ือ่	‘จติสาธารณะเพ่ือการพัฒนาสังคม’	ทีแ่ตกกล้า
ขึน้มาจากความฝนั	และเติบโตต่อยอดไปสูอ่นาคตไดด้ว้ยความเข้มแข็ง
และมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ
	 ไม่อาจปฏิเสธว่านี่คือสิ่งที่แต่งแต้มความสดใสให้แก่โลก 
ใบเดิม	และเป็นแรงบันดาลใจให้ต้นกล้ารุ่นต่อๆ	ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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	 “...คร้ังแรกท่ีคุยกันทราบมาว่า	 เขาต้องการ 
ทำาเคร่ืองมือช่วยในการทำาอินโฟกราฟิก	 ซึ่ ง เป็น 
เป้าหมายสุดท้าย	 ผมรู้สึกว่าทีมนี้เป็นทีมที่มีไอเดีย 
ฉีกแนวค่อนข้างมาก	 ครีเอทีฟมาก	 เขาไม่ได้ยำ่าอยู่ 
บนธรุกจิเดมิทีส่ำาเรจ็แน่ๆ 	แตเ่ขากระโดดไปยงัธรุกจิใหม่
ที่ มี ช่ อ งว่ า ง 	 สำ า เ ร็ จหรื อ ไม่ สำ า เ ร็ จ ไม่ รู้ 	 แต่ เ ขา 
นี่แหละที่จะเป็นคนเริ่มทำา	 ผมรู้มาว่าการทำาอินโฟ-
กราฟิกในปัจจุบันมีราคาแพงมาก	ดังนั้นจึงกลายเป็น
เร่ืองของศาสตร์ที่เขาจะต้องใส่เข้าไปเพิ่มเติม	 เป็นเรื่อง
ข อ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ดี ไ ซ น์ 	 ไ ม่ ใ ช่  
เครือ่งมอืในการดไีซน์อยา่งเดียว	ความสามารถในการท่ี
จะถา่ยทอดแนวคดิออกมาเปน็ดไีซน	์	กลายเปน็สิง่ทีต่อ้ง
เสริมไปในเครื่องมือนี้	
	 วิธีการที่จะเสริมเข้าไปคือการมี	 template	
ต่ างๆ 	 ที่ เป็น 	 w iza rd 	 ที่ บอกว่ า 	 ถ้ าคุณจะทำ า 
อินโฟกราฟิกประเภทนี้ 	 ความซับซ้อนประมาณนี้ 
flow	ของมันควรจะเป็นอยา่งนี้	นีเ่ปน็สิ่งทีผ่มอยากเสนอ	
แ ต่ เ ม่ื อ ดู ส ถ า น ะ ตั ว ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ข อ ง เ ข า แ ล้ ว	 
ผมมองว่ า 	 เขายั งต้ อง เพิ่ ม เ ติมอีก 	 ซึ่ งปั จจุบัน 
เครื่องมือในการทำาอินโฟกราฟิกก็พอมี	 ที่ เป็นทั้ง 
commercial	 product	 ทั้ง	 online	 service	แต่พวกนี้ 
ส่วนใหญ่จะมี	 feature	 ไม่ครบถ้วน	 การท่ีเขาจะ 
สามารถทำา เครื่ องมือ ข้ึนมาเพื่อไปอุดรู ต่างๆ	 ท่ี  
ขาดพวกนั้นได้สำาเร็จ	 ก็จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ 
อีกอันหนึ่ง...”
	 “...และถ้าเขาทำาได้ในการลงทุนที่ ไม่สูง	 
pricing	 ของเขาก็จะดี	 ซึ่งจะทำาให้มีโอกาส	 ผมมอง 
ว่ าแนวทางในการ ท่ีจะทำ า เครื่ อ งมื อ ลักษณะ น้ี  
เป็น	 online	 service	 ยังมีโอกาสอีกมาก	 คนก็มี 
ความต้องการใช้	 แต่เขาจะใช้ในการจ่ายเงินหรือไม่ 
ขึ้นอยู่ที่ความสามารถในการเพิ่ม	 feature	 เข้าไป	 

คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย
เทคโนโลยีเสียง  
หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
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จึงขอชื่นชมในเรื่องของความคิด	และถ้าเขามีศิลปะอยู่ในใจ	แล้วสามารถถ่ายทอดลง
ไปได้	ซอฟต์แวร์ของเขามันจะดีขึ้น...”
	 “...คุณค่าของเขาคือ	การสร้างสรรค์เซอร์วิสใหม่ตัวหนึ่ง	ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่	
แต่มี 	 feature	 น้อย	 ยกตัวอย่างผมมีประสบการณ์กับเรื่องการออกแบบ 
ดีไซน์ลายสกรีนเสื้อยืด	 ต่างประเทศมีซอฟต์แวร์เซอร์วิสเหล่านี้อยู่พอสมควร	 
อยู่บน	online	service	ให้เราทดลองใช้เล็กๆ	น้อยๆ	ประเทศไทยเราไม่มีแบบนี้	แต่ผม
เชื่ อ ว่ านี่ เ ป็นตั วอ ย่างหนึ่ งที่ ควรจะผลักดันต่อ ให้ครบวงจร 	 มี 	 f ea tu re	 
ที่ค่อนข้างครบ	 ซ่ึงน่าจะเป็นธุรกิจและสามารถเป็นนวัตกรรมได้	 แต่เขาต้อง 
ทำาเพิ่มอีก	 7	 ส่วนจาก	 10	 ส่วน	 เช่น	 ถ้าเขาประกาศตัวเองเลยว่า	 เป็น	 easy	 
infographer	 แต่	 wizard	 ในการสร้างต้องง่ายมากๆ	 มีทางเลือกหลากหลาย	 
มีแกลเลอรี	 มีคลิปอาร์ตเยอะแยะที่จะหยิบเข้ามา	 เป็นคลิปอาร์ตที่ไม่ธรรมดา	 
ทีไ่มใ่ชแ่คว่างแปะๆ	แตเ่ปน็คลปิอารต์ทีเ่คลือ่นไหวได้	render	ได้	เปล่ียนแปลงได้	แล้ว
ต่อมาจึงมาดูว่า 	 จะไปทำาเป็น	 onl ine	 service	 หรือว่าจะเป็น	 solut ion	 
ในรูปแบบไหน...”
	 “...เขากำาลังทำาในสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยทำา	เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เจอคู่แข่งมาก
นัก 	 เขามีตลาดที่ เขามี โอกาสจะวิ่ ง เข้ าหาได้มากและกว้าง 	 เพราะเรื่ อง 
ศิลปะ	เรื่อง	graphic	information	เป็นความต้องการของเกือบทุกอุตสาหกรรม	แต่เขา
ต้ อ งลงทุนกับ เ วลาในการพัฒนาอ ย่างจริ งจั งพอสมควร 	 เพราะฉะนั้ น 
ถ้าบอกว่าเป็นกำาลังใจก็คือมีอุตสาหกรรมต่างๆ	 รอคุณอยู่ 	 อยู่ ท่ี เขาจะทุ่ม 
กับมันขนาดไหน	 platform	 หนึ่งที่สำาคัญของทาง	 NECTEC	 คือ	 เรากำาลัง 
ผลักดันในเรื่อง	open	service	platform	หมายความว่า	เรากำาลังต้องการสนับสนุนเซ
อ ร์ วิ ส ใ หม่ ๆ 	 ที่ ส า ม า ร ถ จ ะส ร้ า ง เ ป็ น 	 p l a t f o rm 	 ก ล า ง 	 ใ น รู ป แบบ	 
cloud	 service	 	 ซึ่งเซอร์วิสเหล่านั้นสามารถให้	 developer	ภายนอกไปต่อยอดเป็น
นวัตกรรมได้อีกมากมาย	 ผมว่าอันนี้ เป็นจิกซอว์ตัวหนึ่ งที่สามารถเข้าไป 
อยู่ใน	 open	 service	 platform	 ได้	 เพราะฉะน้ันถ้าเขามีความสนใจท่ีจะทำา 
เครื่องมือของเขาให้เป็น	 online	 service	 จริงๆ	 หากเข้ามาพูดคุยร่วมกับ	 
NECTEC	 จะมีความเป็นไปได้มาก	 ในส่วนถัดมาอีกส่วนท่ีจะเสริมก็คือการท่ี 
เราสามารถจะประสานลูกค้าให้เขาได้	 เพราะในแง่ของการสร้างอินโฟกราฟิก 
หรือเรื่องของการทำา	 UI	 Design	 พวกนี้ เป็นความต้องการอยู่เสมออยู่แล้ว	 
โดยเฉพาะเขาไม่ได้เป็นฟรีแลนซ์ธรรมดา	 แต่เป็นฟรีแลนซ์ที่มีของอยู่ในตัว	 
เขามีความโดดเด่นอยู่ในตัวของเขา	อยู่ที่ว่าเขาจะขายอะไร...”




